

ด่วนมาก

ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๘



ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก พรหมพิราม บางระกำ บางกระทุ่ม และนครไทย

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๗๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ  
หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ยื่นคำขอรับ  
การประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ทราบและดำเนินการ และเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  
Covid - ๑๙ จังหวัดได้มีหนังสือ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเลื่อนกำหนดกิจกรรม  
การจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
Covid-๑๙ มีการคลี่คลายลงและมีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ เพิ่มเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดการดำเนินการรับผลงาน  
ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ การดำเนินการรับผลงาน  
ดังกล่าว จะมีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยจะมีการตรวจวัด  
อุณหภูมิร่างกาย, การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ, การเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร  
และการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการ  
เกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อน  
วิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗ แห่ง ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ยื่นขอรับการประเมิน  
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๒๓ ราย ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการ  
ปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ และส่งรายชื่อพนักงานครูฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เพื่อรวบรวมผลงานฯ ส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในกำหนดต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐-๑

อปท. จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่

อบจ.พิษณุโลก ทน.พิษณุโลก

อบต.วังน้ำคู้

ทต.พรหมพิราม อบต.พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง อบต.วงษ์อ่อง

ทต.พันเสา

ทต.บางกระท่อม ทต.เนินกุ่ม อบต.บ้านไร่

อบต.นาบัว ยางโกลน ห้วยเหี้ย นครชุม บ่อโพธิ์ หนองกะท้าว